



Sơ Lược Lịch Sử 40 năm (1984-2024) Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

Vào mùa Xuân năm 1975, theo dòng người rời Việt Nam trong đó có rất đông người Công Giáo với hơn nửa triệu người Việt ở rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Người Việt có truyền thống và tập quán sống chung với nhau thành cộng đồng. Và từ đó cộng đồng Công Giáo sống tại Hoa Kỳ cũng quy tụ lại với nhiều hình thức khác nhau. Có nơi thì tạo thành giáo xứ Việt Nam do linh mục Việt Nam làm quản xứ; có nơi thì thành lập cộng đoàn trong một giáo xứ địa phương do linh mục Việt Nam làm phó xứ phụ trách với vai trò quản nhiệm; có nơi thì quy tụ thành cộng đoàn nhỏ, cùng dâng thánh lễ bằng tiếng Việt và sinh hoạt theo phong tục tập quán của người Việt tại nhà tiên chế hoặc di động (trailer or mobile home) hoặc tại Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận địa phương, rồi từ từ lan rộng ra các vùng phụ cận, và các sinh hoạt đoàn thể bắt đầu thành hình.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam du nhập vào nơi đất lạ nên mọi sự còn quá ngỡ ngàng và xa lạ, đến cuối năm 1975 Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tại New Orleans, tiểu bang Louisiana do linh mục Trần Công Nghị (*giám đốc VietCatholic*) đã thành lập bốn đoàn thể trẻ, sinh hoạt theo tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Và cho đến đầu năm 1979 số người Việt định cư tại Hoa Kỳ tăng lên rất nhiều, và di chuyển đến ở các tiểu bang có đông người Việt, đa số tuôn đổ về tiểu bang California để sinh sống, vì nơi đây có khí hậu tương đồng với Việt Nam, mùa hè nóng ẩm, mùa đông ôn hòa. Điều này giúp người Việt dễ dàng thích nghi với đời sống mới. Các Giáo Phận địa phương mở rộng vòng tay đón nhận đoàn con Chúa từ các nơi khác về, quy tụ thành các cộng đoàn và thành lập nhiều đoàn thể trong các giáo xứ. Riêng Thiếu Nhi Thánh Thể, trước đã phát triển mạnh mẽ và có nhiều sinh hoạt sôi nổi nhất trong các cộng đoàn địa phương, nên đã dành được nhiều sự hỗ trợ của quý Linh Mục, quý Sơ, quý Thầy và nhất là quý chức trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại các Giáo Phận, khuyến khích thành lập các đoàn thể trẻ theo phương thức sinh hoạt của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xưa kia.

Sau nhiều năm dài ổn định cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, nhiều Huynh Trưởng đã dần thân sinh hoạt cộng với một số Huynh Trưởng mới đến định cư tại Hoa Kỳ, các sa mạc huấn luyện tại nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện. Các tài liệu huấn luyện Huynh Trưởng xuất hiện trên Nguyệt San Liên Lạc của cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh. Nhờ vào nguyệt san này mà các Huynh Trưởng ở các nơi xa gần đã liên lạc được với nhau tại Hoa Kỳ. Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Liêm (tự Tâm), nguyên Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam (bắt đầu cộng tác với Trung Ương từ năm 1969 và liên tiếp 3 nhiệm kỳ được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Ban Quản Trị Trung Ương) cũng sang Hoa Kỳ định cư và phối hợp với các Trưởng (Nhóm Hạt Cải) tại San Jose, CA phát hành nhiều tài liệu sinh hoạt, huấn luyện và Tờ Liên Lạc đặc biệt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Nhận thấy sự phát triển của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể ngày càng tăng và các lợi ích cho giới trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Linh Mục Dominic Mai Thanh Lương, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi thư mời tất cả các cha, các Tu Sĩ nam nữ và các Trưởng thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về tham dự Sa Mạc, đồng thời bầu Ban Chấp Hành Toàn Quốc và đề cử Linh Mục Tổng Tuyên Úy cho PTTNTTVN/HK, cũng như tu chính Nội Quy của Phong Trào để thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Ngày 26-28 tháng 7 năm 1984, Đại Hội Toàn Quốc Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được tổ chức tại New Orleans (Châu Thành Ngọc Lân), Louisiana. Một năm rất quan trọng đối với Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. **Phong Trào đã được chính thức thành lập và thống nhất trên bình diện toàn quốc** trong dịp Đại Hội Công Giáo kỳ II do Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Trong khung cảnh đó, một Đại Hội Tuyên Úy, Trợ Úy và Huynh Trưởng toàn quốc cũng được tổ chức. Cha Đôminicô Vũ Thanh Tường được bầu làm Tổng Tuyên Úy tiên khởi tại Hoa Kỳ, đồng thời một Ban Chấp Hành Trung Ương Lâm Thời được thành lập.

Chỉ ít ngày sau khi trở về từ New Orleans, ngày 2 tháng 8 năm 1984 Linh Mục Đaminh Vũ Thanh Tường đã được Chúa gọi về, để lại cho Phong Trào niềm thương tiếc một vị Tổng Tuyên Úy đáng kính đầu tiên tại Hoa Kỳ. Tuy vậy, Phong Trào không thể nào không có người lãnh đạo. Thế là Linh Mục Phêrô Vũ Đình Trác, Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tiếp xúc và bổ nhiệm Linh Mục Francis Phạm Văn Phương vào chức vụ Tổng Tuyên Úy PT/TNTT/VN tại Hoa Kỳ trong một văn thư bổ nhiệm ký ngày 16/10/1984.

Tại New Orleans, LA, từ ngày 13-16/6/1986 mở màn cho các khoá huấn luyện Huynh Trưởng. Các sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng được tổ chức khắp nơi có đông người Việt cư ngụ: New Orleans, Tulsa, Seattle, Chicago, Houston, Orange County... Có thể nói rằng năm này chương trình huấn luyện Huynh Trưởng các cấp lên tới cao điểm và là một

bước tiến vô cùng quan trọng và khởi sắc của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Họp Hội Đồng Lãnh Đạo thu hẹp, nhóm họp từ ngày 23-24 tháng 5, được tổ chức tại trụ sở văn phòng Tổng Tuyên Úy 3370 Sunset Avenue, Hapeville, GA. Chương trình nghị sự của cuộc họp:

- Điều chỉnh và hoàn thành Quy Chế Huấn Luyện để áp dụng thử từ mùa hè 1988.
- Duyệt xét và chấp thuận cấp hiệu, huy hiệu và thống nhất chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Các Cấp.
- Những vấn đề linh tinh: phát triển tài chánh, các Đại Hội của Phong Trào, lễ Bồn Mạng, đẩy mạnh việc thành lập các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
- Và cùng chấp thuận sự phân chia các Miền theo hệ thống tổ chức của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Buổi họp Đại Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc kỳ VII diễn ra từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều thứ năm tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange, California ngày 2 tháng 8 năm 1990 để công bố các quyết định thay đổi về khăn quàng của các cấp, cập nhật hoá Nội Quy, Nghi Thức, Quy Chế Huấn Luyện, Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh, Chuyên Hiệu, Cấp Hiệu. Về điều hành có thêm chức vụ Phó Ngoại Vụ vào các Ban Chấp Hành Trung Ương, Miền, Liên Đoàn và Đoàn.

Hội Đồng cũng đã biểu quyết chấp thuận việc thành lập Ngành Hiệp Sĩ Thánh Thể, dành cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở lên.

Phong Trào đã đăng ký tại tiểu bang California dưới danh hiệu: **“Vietnamese Eucharistic Youth Society in the United States of America”** như một hội đoàn giáo dục và bác ái Kitô Giáo; Đồng thời cũng đăng ký với Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, qua Văn Phòng Thường Trục của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, như một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành.

Cuộc họp của Hội Đồng Lãnh Đạo thu hẹp tại Atlanta từ ngày 4-7/1/93 để duyệt xét những vấn đề có tính cách khẩn cấp của Phong Trào để đẩy mạnh các sinh hoạt cho mùa hè liên quan đến hành chánh, tài chánh, truyền thông, ngoại vụ, nghiên huấn, giáo lý. Nội Quy cũng được cập nhật và được Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc chính thức công bố thi hành trên toàn quốc Hoa Kỳ. Bản tin Hướng Tâm Lên dành riêng cho các Huynh Trưởng được phát hành nhằm tạo mối dây liên kết giữa các Đoàn và các Miền trên toàn quốc. Đặc biệt là bản Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng Mới, được Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc tại Atlanta cải soạn lại và chấp thuận cho thi hành.

Cùng chung lý tưởng phục vụ mang Chúa đến cho mọi người và ở mọi nơi. Cha Tổng Tuyên Úy GB. Chu Vinh Quang và Ban Chấp Hành Trung Ương đồng ý thành lập Ban Phát Thanh.

Chương trình phát thanh Thiếu Nhi Thánh Thể được phát thanh trên các làn sóng: 1190AM, 106.3FM (Nam California), 1150AM San Jose & Bay Areas, 1050AM Houston và trên Internet. Cuuthe.com; Và được phát qua mạng lưới của Phong Trào www.tntt.org.

Bản tu chính Nội Quy tạo ra nhiều bàn cãi sôi nổi vì có quá nhiều đổi mới và vượt quá yêu cầu tu chính từng phần của các buổi họp HĐLD năm 1992 và 1999. Nên HĐLD đánh giá lại kết quả của bản tu chính và đưa ra đề nghị tu chính lại và bản thảo cần hoàn tất vào tháng 8/2006. Và bản dự thảo tu chính Nội Quy cho Ngành Hiệp Sĩ cho phép được áp dụng thử trong vòng 3 năm (2006-2009). Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em cũng được HĐ biểu quyết đưa vào Nội Quy bắt buộc áp dụng ngay trên toàn quốc theo luật của Giáo Hội Địa Phương đòi hỏi.

“Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Với tinh thần tương trợ lẫn nhau trong cơn lũ lụt tại Việt Nam. Một chương trình cứu trợ do Liên Đoàn Công Giáo và Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp tổ chức Cứu Trợ Lũ Lụt tại miền trung Việt Nam, do Linh Mục Martinô Nguyễn Bá Thông dẫn đầu cùng với các Huynh Trưởng, nhóm Lửa Việt, và các bác sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ tình nguyện. Lần đầu tiên tổ chức nên có nhiều khó khăn và vất vả, nhưng cả phái đoàn đã thấy được niềm vui trên khuôn mặt rạng rỡ của các em Thiếu Nhi Việt Nam.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ dưới sự hỗ trợ của Sở Y Tế Quận Cam đã tổ chức một buổi chích ngừa cảm cúm hoàn toàn miễn phí vào ngày thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2012. Từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại Trung Tâm Công Giáo, 1538 Century Blvd., Santa Ana góc đường Westminster/Harbor. Đây là một sinh hoạt truyền thống hằng năm của Phong Trào để phục vụ cộng đồng qua các đóng góp nhỏ nhoi của mình. Chương trình chích ngừa cảm cúm này dành cho mọi người dân từ 6 tuổi trở lên.

Một phiên họp mở rộng cho các Tuyên Úy và Huynh Trưởng đại diện cho các Giáo Phận được tổ chức tại nhà thờ An Hội, Giáo Phận Cần Thơ với mục đích nối kết các sinh hoạt của các Giáo Phận trên toàn quốc Việt Nam. Qua các báo cáo và tường trình sinh hoạt của các Giáo Phận, buổi họp đều thống nhất với nhau là: thay thế câu cuối bài Tân Hành Ca: *Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi*. (Bài Tân Hành Ca của tác giả là linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thanh. Để nói lên tinh thần truyền giáo phổ quát, Linh Mục Tổng Tuyên Úy PX. Nguyễn Thanh Bình tại Hoa Kỳ đã đề nghị sửa đổi câu cuối: *Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam*, thành *Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi*. Và tác giả đã đồng ý.)

Ban Nghiên Huấn phát hành Weekly Gospel Books cho các ngành Âu, Thiếu, Nghĩa và Hiệp Sĩ. Đây là chương trình giúp các em học hỏi và sống lời Chúa hằng tuần, sách soạn bằng Anh ngữ theo từng năm a, b và c khác nhau.

Năm 2014, Phong Trào được tiểu bang California chính thức chấp thuận cho đổi danh xưng từ VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH **SOCIETY** IN THE UNITED STATES OF AMERICA qua VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH **MOVEMENT** IN THE UNITED STATES OF AMERICA.

Cuối năm 2019, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chính thức mua được một toà nhà làm trụ sở với giá là \$1,695,000.00 (một triệu sáu trăm chín mươi năm ngàn). Trụ Sở tọa lạc tại 1811 E. Center Ave, Anaheim, California 92805. Đây là một tin vui lớn cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sau nhiều năm mong đợi.

Phong Trào hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch 3 năm (Sống Lại Niềm Tin Thánh Thể 2022-2025) phục hồi nền tảng của lòng sùng kính và niềm tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Các Giám Mục tin rằng Thiên Chúa mong muốn nhìn thấy một Phong Trào của người Công Giáo trên khắp đất nước Hoa Kỳ, được chữa lành, biến đổi, hình thành, và hợp nhất qua việc gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, và ra đi trong sứ mạng: “để cho sự sống của thế gian”. Qua các chủ đề mỗi năm như sau:

- 2022-2023: Sống lại niềm tin tại Giáo Phận. Quay về Nguồn Cội.
- 2023-2024: Sống lại niềm tin nơi Giáo Xứ. Đồng Hành cùng Giáo Hội.
- 2024-2025: Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc. Làm chứng nhân và rao giảng tin mừng.

Hội Nghị Giôsuê & Huân Luyện Viên được tổ chức tại trường Đại Học Mount St. Mary's Maryland, với chủ đề: “My flesh for the life of the world/ Thịt Ta mang lại sự sống cho thế gian.” Và cùng hiệp nhất trong chiến dịch “Khơi Nguồn Thánh Thể” của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ. Hội Nghị này cũng nhắm vào việc đổi mới và phục hồi tinh thần của mọi thành viên và làm sống lại mối tương quan với Chúa Giêsu Thánh Thể sau đại dịch COVID-19.

Sau hai lần trì hoãn (2020 và 2021) tổ chức Đại Hội VĐHVII vì đại dịch COVID-19. Năm 2024, các buổi họp Teleconference của Ban Tổ Chức Đại Hội Về Đất Hứa VII, với mục đích thông báo, thành lập các tiểu ban, phân công đại hội, tiếp tục công việc và điều chỉnh các kế hoạch mà Hội Đồng Lãnh Đạo đã quyết định. Đại Hội Về Đất Hứa VII sẽ được tổ chức tại Camp Kulaqua Retreat and Conference Center, High Springs, Florida. Thời gian: từ 2 giờ chiều thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 đến 2 giờ chiều thứ Hai ngày 12 tháng 8 năm 2024. Với chủ đề: **“Tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể”. (1 Cor 12:12) và để kỷ niệm 40 năm (1984-2024) thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.** Tuyên Úy Đại Hội: Linh Mục Giuse Ngô Đình Thông, CSsR. Trưởng Ban Tổ Chức: Trưởng Đaminh Hoàng Công Thái Dương.

Số tham dự viên (TDV) Đại Hội Về Đất Hứa VII mà Ban Ghi danh đã cho biết là đã lên tới 1003 TDV tính đến ngày 30/4/24, trong số đó có 53 Hiệp Sĩ Trưởng Thành, 653 Huynh Trưởng các cấp, 81 Huấn Luyện Viên các cấp, 42 Trợ Tá, 38 Tuyên Úy và Trợ Úy, 136 thành viên gia đình thân hữu trong và ngoài nước, và còn 70 người đang đợi (waitlist). Đại Hội lần này đã vượt quá con số của ban tổ chức dự trù.

Chúng ta đã nhìn thấy lịch sử qua 40 năm thành lập (1984-2024) của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được Thiên Chúa chạm đến, và chính chúng ta cũng đang cùng song hành với chính cuộc sống của Chúa Giêsu Thánh Thể trong từng giây phút hiện tại. Và...

*“Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,
Cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
Có những người lãnh đạo dân bằng các lời chỉ dẫn,
Bằng tài dạy dỗ dân chúng và những lời giáo huấn khôn ngoan;
Trong các vị, có những người lưu danh hậu thế
Cho người đời ca ngợi tán dương.
Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có.
Dân dân sẽ thuật lại đức khôn ngoan của các ngài,
Và cộng đoàn vang tiếng lời ngợi khen họ.” (Sách Huấn Ca: 44, 1, 4, 8-9, 15)*

Giuse Cao Đức Thanh
Lược sử
30 tháng 4 năm 2024